

คำกล่าวเปิดงาน The Exquisite Thai Fabrics

นายชาติ อรรถจนาพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาไทย งาน Floriade Expo 2022 เมือง Almere

เรียนแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานทุกท่าน

Dear Friends and colleagues

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ เราได้มาอยู่ร่วมกันที่ศาลาไทยในวันนี้ในงาน Floriade Expo 2022 เมือง Almere เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ไม่ให้สูญหาย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ประชาชนมีรายได้และให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในวันที่ 12 ส.ค. งานนี้ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากจะถือเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังถือเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติด้วย

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ

ประเทศไทยมีรากเหง้าที่เป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของเรา ทำให้ไทยติดอันดับ 6 ของเอเชียจากตัวชี้วัด Global Soft Power Index 2022 จาก 120 กว่าประเทศทั่วโลกในปีนี้ การติดอันดับดังกล่าวของไทยหมายถึงประเทศต่าง ๆ เปิดรับสินค้า บริการ และค่านิยมไทยเข้าไปผสมผสานในชีวิตประจำวันของเขาโดยสมัครใจ ปราศจากการบังคับ

ศาลาไทยที่ทุกท่านยืนอยู่ในวันนี้ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Soft Power ตลอด 6 เดือนที่ Floriade เปิดให้เข้าเยี่ยมชม ศาลาไทยนับเป็นหนึ่งใน 3 Pavilion ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ปัจจุบัน ศาลาไทยมีผู้เยี่ยมชมแล้วกว่า 200,000 คน ซึ่งผู้ที่ได้เยี่ยมชมล้วนแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ศาลาไทยมีความสวยงาม และมีผลิตภัณฑ์จัดแสดงที่ยอดเยี่ยม

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้คนรู้จักประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้พี่น้องคนไทยในต่างแดนได้มีความภาคภูมิใจ พวกท่านซึ่งเป็นคนไทยไกลบ้านล้วนแต่เป็นทูตวัฒนธรรมของไทย มีบทบาทในการสร้างความรู้สึที่ดีต่อประเทศไทย และเป็นหน้าตาของประเทศ

การเข้าร่วมกิจกรรมของท่านในวันนี้ เป็นอีกตัวอย่างในเชิงประจักษ์ที่ช่วยส่งเสริมสถานะและเกียรติภูมิของประเทศที่ทุกท่านล้วนมีส่วนร่วม ทำให้เราสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ความงดงามที่มีเอกลักษณ์ และสัมผัสของผ้าไทย ออกไปสู่สายตาชาวโลก

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพันปีหลวงแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความปรองดองของคนไทยในเนเธอร์แลนด์ และความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศด้วย งานทั้งปวงจะสำเร็จไม่ได้หากปราศจากพวกท่านทุกคน

ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน และสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความขอบคุณกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำสินค้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยเดินทางมาจัดแสดงให้ชาวต่างชาติและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

ผมขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้ และภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยครับ

ขอบคุณมากครับ
